

GIAO BAN CÔNG TÁC...

(Tiếp theo trang 1)

Hội nghị giao ban công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2017...

thanh niên cấp tỉnh, 226 công trình thanh niên cấp huyện, 4.424 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở được thực hiện; có 243.567 thanh niên được tổ chức đoàn các cấp tư vấn, hướng nghiệp và có 6.261 thanh niên được giới thiệu việc làm; số lượng tổ chức đoàn, hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước được thành lập mới là 36; 14.459 đoàn viên thanh niên được giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp trong đó 7.365 đoàn viên thanh niên ưu tú đã được đứng trong hàng ngũ của Đảng...

hiệu quả các công trình, phần việc thanh niên chào mừng đại hội đoàn các cấp; tiếp tục triển khai các chương trình, dự án, đề án đoàn thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; triển khai hiệu quả hoạt động tình nguyện...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Hội nghị là dịp để các đơn vị học hỏi, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc cũng như những bài học kinh nghiệm trong tổ chức, triển khai nhiệm vụ một cách hiệu quả. Đồng chí mong muốn đội ngũ cán bộ đoàn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tìm ra các giải pháp hiệu quả, thiết thực để củng cố tổ chức đoàn và nâng cao chất lượng hoạt động đoàn, hội, đội và phong trào thanh thiếu nhi trong thời gian tới...

KUÂN PHƯƠNG

QUỐC HỘI TIẾP TỤC...

(Tiếp theo trang 1)

di tích lịch sử ở các địa phương thời gian vừa qua có nhiều di tích không thực hiện đúng quy định của Luật Di sản văn hóa, làm mất đi di tích gốc. Đề nghị Bộ trưởng cho biết giải pháp khắc phục trong thời gian tới? Tiếp đó, Quốc hội tiến hành chất vấn Bộ trưởng Bộ Y tế về nhóm vấn đề: thực trạng, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả khám chữa bệnh; giá thuốc và quản lý nhà nước về giá thuốc, cung ứng thuốc tại các cơ sở khám chữa bệnh; đầu tư cho y tế cơ sở để giảm tải cho bệnh viện tuyến trên; thực trạng đội ngũ cán bộ y tế cơ sở, đặc biệt là tại địa bàn miền núi, các vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn.

Tham gia chất vấn Bộ trưởng Bộ Y tế, đại biểu Phạm Văn Tuấn (Đoàn Thái Bình) nêu các nội dung: Một là, cơ chế giao

tự chủ cho các bệnh viện công lập theo Nghị định số 43 của Chính phủ, có vấn đề đặt ra là các bệnh viện phải bảo đảm cân đối thu chi tài chính. Vì thế, trong khám chữa bệnh có tình trạng lạm dụng các dịch vụ kỹ thuật cao trong xét nghiệm, chẩn đoán hoặc bệnh nhân chưa đến mức phải nhập viện đã cho nhập viện hoặc kéo dài thời gian điều trị... Bộ trưởng và ngành có giải pháp gì để khắc phục tình trạng trên. Hai là, hiện nay, tình trạng bán thuốc không theo kê đơn, thậm chí người bán thuốc tự ý bán theo triệu chứng của người mua là một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng kháng thuốc ngày càng gia tăng. Bộ trưởng cho biết trách nhiệm của ngành và giải pháp khắc phục một cách hiệu quả bao gồm cả chất đầu được tình trạng được sĩ có thể kê đơn như bác sĩ?

Vì sao Bí thư Đảng ủy xã Vũ Vinh sử dụng bằng THPT giả vẫn tại vị?

Đầu năm 2016, ông Lê Văn Sửu ở thôn Việt Tiến, xã Vũ Vinh, huyện Vũ Thư đã làm đơn tố cáo ông Đỗ Văn Hưng, Bí thư Đảng ủy xã Vũ Vinh, huyện Vũ Thư không học cấp III nhưng vẫn có bằng tốt nghiệp THPT. Sau khi tiếp nhận thông tin trên, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Vũ Thư đã vào cuộc làm rõ sự việc. Ngày 25/7/2016, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Vũ Thư đã ra Thông báo số 04-TB/UBKT về kết luận kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với ông Đỗ Văn Hưng, cụ thể là việc sử dụng bằng tốt nghiệp THPT giả. Thông báo nêu rõ: "Năm 1981, đồng chí Đỗ Văn Hưng xin bằng tốt nghiệp với mục đích đi xuất khẩu lao động nhưng không đi được. Thời điểm đó đồng chí Hưng chưa tham gia công tác, chưa phải là đảng viên cho nên việc xin bằng tốt nghiệp không phải để hợp lý hóa hồ sơ cán bộ. Đến tháng 11/1987,

đồng chí Hưng được kết nạp Đảng, đồng chí đã khai trong lý lịch trình độ văn hóa 10/10 và sử dụng từ đó tới nay là không trung thực, vi phạm phẩm chất cán bộ, đảng viên". Như vậy, Thông báo số 04-TB/UBKT ngày 25/7/2016 của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Vũ Thư đã nêu rất cụ thể việc gian dối của ông Đỗ Văn Hưng. Từ tấm bằng tốt nghiệp THPT giả này, ông Hưng đã khai man lý lịch xin vào Đảng, khai man lý lịch công tác hàng năm và hợp thức hóa hồ sơ theo học và hoàn chỉnh nhiều văn bằng chứng chỉ khác. Khi đã có bằng cấp, ông Hưng từng bước giữ các chức vụ tại xã Vũ Vinh như Trưởng Công an, Chủ tịch UBND thị trấn Vũ Vinh, Bí thư Đảng ủy xã. Những sai phạm nghiêm trọng của ông Đỗ Văn Hưng như trên mà chỉ bị Đảng ủy xã Vũ Vinh để nghị xử lý mức khiển trách, sau đó Ủy ban Kiểm

tra Huyện ủy Vũ Thư mới nâng lên mức cảnh cáo. Ông Hưng vẫn được giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Vũ Vinh đến nay? Theo luật sư Phạm Văn Hoàng, Đoàn Luật sư tỉnh Thái Bình, việc ông Đỗ Văn Hưng sử dụng bằng tốt nghiệp THPT giả là vi phạm pháp luật, được quy định rõ tại Điều 267 Bộ luật Hình sự năm 2009 về tội làm giả con dấu, tài liệu của các cơ quan, tổ chức, cụ thể: "Người nào làm giả con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan, tổ chức hoặc sử dụng con dấu, tài liệu, giấy tờ đó nhằm lừa dối cơ quan, tổ chức hoặc công dân thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng hoặc bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm...". Vẫn theo luật sư Phạm Văn Hoàng thì việc gian dối của ông Hưng thể hiện rất nhiều lần, có hệ thống và cố tình, thể hiện trong việc khai bổ sung lý lịch



Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã Vũ Vinh.

hàng năm của ông Hưng cũng như mọi giấy tờ liên quan hoàn tất hồ sơ học các lớp quản lý nhà nước, lớp chính trị... với mục đích lên chức cao. Như vậy, việc sử dụng bằng tốt nghiệp THPT giả của ông Đỗ Văn Hưng, Bí thư Đảng ủy xã Vũ Vinh đã vi phạm nguyên tắc của Đảng, vi phạm tư cách đạo đức đảng viên và vi phạm pháp luật, làm suy giảm niềm tin vào Đảng và chính quyền, khiến nhân dân xã Vũ Vinh bất bình. Một người sử dụng bằng tốt nghiệp THPT giả để hợp thức hóa các giấy tờ,

bằng cấp từ đó kinh qua nhiều vị trí chủ chốt chỉ bị xử lý cảnh cáo vẫn còn dùng "tài vật" chức vụ Bí thư Đảng ủy xã là điều không thể chấp nhận. Việc xử lý "nhệ tay" vi phạm nghiêm trọng của ông Đỗ Văn Hưng, Bí thư Đảng ủy xã Vũ Vinh đã đi ngược với tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Huyện ủy Vũ Thư cần có hình thức xử lý nghiêm đối với cán bộ, đảng viên vi phạm, tạo niềm tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. P.V

Trong tác phẩm Truyện Kiều, thi hào Nguyễn Du đã viết: "Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài". Sinh thời, Bác Hồ kính yêu, Người sáng lập Báo Thanh Niên, khai sinh ra nền báo chí cách mạng Việt Nam, từng nói: "Có đức mà không có tài làm việc gì cũng khó. Có tài mà không có đức là người vô dụng". Điều đó chứng tỏ các bậc tiền nhân hết sức quan tâm đến tâm và tài trong xây dựng con người. Với người làm báo, tâm và tài chính là yếu tố cấu thành nên nhân cách người làm báo chân chính. Để có tài làm báo, không phải "cầu được ước thấy" mà đó là cả một quá trình phấn đấu, rèn luyện. Trước hết là được học tập trong trường lớp, sau đó là tích lũy từ thực tiễn. Trong chuyên học thì không chỉ học thầy trong trường mà học cả bạn bè, đồng nghiệp. Chăm ngôn có câu răn dạy thật chí lý: "Học thầy không tày học bạn". Lặn lội vào thực tế cuộc sống sẽ cho các nhà báo không chỉ tài liệu để sáng tác tác phẩm báo chí mà đó còn là kho kinh nghiệm quý giá để dành, bất kỳ khi nào, trong hoàn cảnh nào lúc cần có tư liệu để sử dụng. Trong nghiệp làm báo của mình, có những chuyến đi cơ sở tôi tranh thủ lấy được nhiều tài liệu để nâng cao hiệu quả chuyên đi. Nhưng cũng có lần đi về không viết được gì, vậy mà vẫn thành công bởi tôi đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm thực tiễn để khi cần lại lôi từ cái kho dự trữ ấy mà viết, mà phân tích. Thông thường, sau mỗi chuyến về làm việc, các đồng chí lãnh đạo huyện hay cán bộ cơ sở lại ngóng trông có một bài báo trên Báo Thái Bình viết về huyện mình, địa phương mình, đó là áp lực nhưng cũng là động lực để người làm báo phải làm việc thật nghiêm túc, có trách nhiệm, không thể "cuời ngựa báo giò". Trước một đề tài mà Ban Biên tập hay Trưởng phòng giao, phóng viên cần tìm hiểu thật kỹ vấn đề định viết để tránh

"Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài"



Phóng viên Báo Thái Bình tác nghiệp tại Trường Sa.

bị coi là ngộ nghệ, vì người làm báo vốn liếng duy nhất là con chữ, một chút văn học, còn lại không có chuyên môn chuyên ngành, khi đi cơ sở cần nghe nhiều để hiểu được nhiều, cái gì chưa hiểu thì hỏi, mình viết bài mà chưa hiểu thì bạn đồng nghiệp sao hiểu được, tuyệt đối không viết thiếu, không để dài với bất kỳ tác phẩm nào. Nghe, ghi chép và quan sát là việc coi như không được coi nhẹ. Nghe để hiểu vấn đề. Ghi chép để lưu giữ tài liệu. Quan sát để cảm nhận. Nguồn tài liệu từ các báo cáo tổng kết là thông tin chính thống, rất đáng tin cậy nhưng chỉ dựa vào báo cáo để viết thì không có được bài báo hay vì quá trình hình thành một bài báo là sự sáng tạo. Có lần tôi nghe chủ tịch một huyện phân nân về bài báo vừa đăng: Nguyên xi như báo cáo tôi trình bày nhưng trích dẫn lại không chính xác. Ông nói chân thành rằng, đọc bài báo, chúng tôi cần thấy

chính kiến của nhà báo, cần có sự phân tích, mổ xẻ, thậm chí phê phán điều gì huyện chưa làm được hoặc làm được như là sự sáng tạo. Có lần tôi nghe chủ tịch một huyện phân nân về bài báo vừa đăng: Nguyên xi như báo cáo tôi trình bày nhưng trích dẫn lại không chính xác. Ông nói chân thành rằng, đọc bài báo, chúng tôi cần thấy

về huyện đã có huyện lo ăn, đi đường thì có công tác phí, nếu bà thuê viết thì xin gửi lại tài liệu để bà thuê người khác, tôi không làm được. Sau này, nguyên chủ tịch một huyện nói: Anh không nhận tiền là sáng suốt vì việc ấy không làm được đâu, mà không được thì bà ấy móc họng anh ra chữ không phải chuyện đùa mà bà này. Gần đây ở huyện X. có chuyện để bắt không bình thường, người ta gửi đơn theo đường bưu điện, sau đó gọi điện cho tôi, ra giá 50 triệu đồng, chỉ cần tôi cho đồng bộ trung ương, người đó hẹn tôi về thị trấn nhận tiền. Để tránh tai nạn nghề nghiệp, mặc dù đây là họ tự nguyện (chứ không phải tôi đặt giá) tôi vẫn nhờ anh bạn công an đi cùng và lên kế hoạch đối phó nếu đây là cái bẫy giăng ra với tôi. Rất không may là thấy đồng người đó không đến chỗ hẹn. Gần đây có chuyện một phóng viên chụp ảnh rồi đến đe dọa người trong ảnh, đòi 30 triệu đồng, khi không đạt được mục tiêu lập tức họ cho đăng công khai bức ảnh đó. Vừa qua có một tờ báo ngành cơ phóng viên về điều tra chuyện bán đất xây dựng nông thôn mới của trường thôn. Điều đáng buồn là người ta đi điều tra chống tiêu cực mà chỉ nghe một phía của người khiếu kiện, không làm việc với cấp ủy, chính quyền địa phương, cũng không gặp đối tượng bị khiếu kiện, kết quả là các thông tin đưa ra đều không chính xác. Tổng biên tập tờ báo đang rất lúng túng chưa biết trả lời thế nào. Nhóm phóng viên này do non yếu nghiệp vụ hay làm vi động cơ không trong sáng? Chỉ có trời biết, đất biết và lương tâm người cầm bút viết bài báo ấy biết. Không phải ngẫu nhiên mà người ta chúc các nhà báo: "Bút sắc, lòng trong". Đó chính là mong các nhà báo có cái tâm trong sáng, không bị cảm dỗ vì vật chất và có tài năng thật sự để người bố sắc sảo, đóng góp cho đời nhiều tác phẩm báo chí để đời. PHẠM VIỆT THANH (Thành phố Thái Bình)

ĐỐI THOẠI GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI...

(Tiếp theo trang 1)

nhân dân huyện Vĩnh Bảo (thành phố Hải Phòng). Lộ trình thực hiện để án trong Quyết định của UBND tỉnh nằm trong lộ trình thời gian và đúng với tinh thần Quyết định số 1469/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 507/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng và phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Do vậy, UBND tỉnh không chấp thuận đề nghị kéo dài thời gian xóa bỏ lò sản xuất vôi của các hộ dân. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ngành, cơ quan chức năng và UBND huyện Quỳnh Phụ tham mưu, tháo gỡ khó khăn cho tất cả các chủ lò vôi, trong đó có 6 hộ dân khiếu nại nói trên. Cùng với đó, lực lượng chức năng tăng cường phối hợp, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm quy định của pháp luật, cổ tình vận chuyển nguyên vật liệu vào khu vực sản xuất vôi tại khu vực cầu Nghìn.

KIỂM TRA CÔNG TÁC...

(Tiếp theo trang 1)

đồng thời quan tâm đến những học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh khó khăn bằng việc miễn giảm học phí ôn tập bảo đảm không có học sinh phải bỏ thi; tích cực phối hợp với công an huyện xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự và an toàn tuyệt đối khu vực thi... Phát biểu tại những nơi đến kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị cho kỳ thi của hai trường đồng thời yêu cầu hai trường tiếp tục hoàn thiện tư vấn cơ sở vật chất, đặc biệt là vấn đề điện, nước; chủ động phối hợp với lực lượng công an lên phương án nhằm xử lý kịp thời mọi tình huống có thể xảy ra, bảo đảm an ninh trật tự khu vực thi và ngoài địa điểm thi để kỳ thi THPT quốc gia năm nay diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

BAN PHÁP CHẾ HĐND TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

nguyên nhân dẫn đến kháng án, kháng nghị bản án; chất lượng đội ngũ công an xã, thị trấn; chất lượng đội ngũ thẩm phán... Tại buổi giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao kết quả công tác truy tố, xét xử các cơ quan tố tụng huyện Đông Hưng đã đạt được thời gian qua. Đồng chí đề nghị Ban ngành Công an, Tòa án, Kiểm sát của huyện tiếp tục chủ động phối hợp trong triển khai các hoạt động tố tụng, xét xử đúng người, đúng tội, không bỏ lọt tội phạm; tăng cường tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, sớm đề ra giải pháp khắc phục những hạn chế trong công tác tố tụng. Đồng chí đề nghị Ban Pháp chế HĐND huyện Đông Hưng tăng cường giám sát các cơ quan tố tụng tại địa phương; UBND huyện quan tâm, tạo điều kiện về cơ sở vật chất cho các cơ quan tố tụng và tiếp thu ý kiến của các thành viên đoàn giám sát bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo. Đồng chí cũng tiếp thu ý kiến, kiến nghị của lãnh đạo huyện Đông Hưng và 3 cơ quan tố tụng của huyện, tổng hợp gửi các ngành liên quan xem xét, giải quyết và trình ủy hội HĐND tỉnh sắp tới.

TẬP HUẤN...

(Tiếp theo trang 1)

Trong những năm qua, bà con ngư dân nước ta đã tích cực vươn khơi bám biển, góp phần phát triển kinh tế biển, cùng các lực lượng chức năng khẳng định chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Năm 2016, tổng sản lượng thủy sản của Việt Nam ước đạt 6,7 triệu tấn, tăng 2,5% so với năm 2015; trong đó, sản lượng khai thác tăng 1,7%, sản lượng nuôi trồng tăng 3,3%, kim ngạch xuất khẩu thủy sản tăng 6,5%. Tuy nhiên, hiện nay, nhiều tàu cá Việt Nam vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản..., tác động tiêu cực tới các nguồn tài nguyên biển, đe dọa tính mạng, tài sản của ngư dân. Thông qua hội nghị nhằm cung cấp thông tin, định hướng hoạt động tuyên truyền biển, đảo gắn với ngư nghiệp, ngư trường, ngư dân; các vấn đề liên quan đến khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và ngư dân Việt Nam vi phạm các quy định của pháp luật trong nước và nước ngoài khi tham gia khai thác nguồn lợi thủy sản... Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất thủy sản, hoạt động tuyên truyền gắn với ngư trường, ngư nghiệp, ngư dân.

Kiểm tra công tác ATVSLD - PCCN tại một số doanh nghiệp huyện Tiên Hải



Kiểm tra tình trạng hoạt động của thiết bị chữa cháy tại Công ty TNHH Sứ Đồng Lâm.

Ngày 14/6, đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh về công tác an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLD) đã tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác ATVSLD, phòng, chống cháy, nổ (PCCN) tại một số doanh nghiệp trên địa bàn huyện Tiên Hải. Qua kiểm tra Công ty TNHH Sứ Đồng Lâm và Công ty TNHH Ha Hae chi nhánh Thái Bình, nhìn chung, các doanh nghiệp cơ bản thực hiện nghiêm các quy định về bảo đảm ATVSLD - PCCN; hàng năm tổ chức tập huấn và diễn tập công tác ATVSLD - PCCN; đầu tư kinh phí mua sắm trang thiết bị bảo hộ lao động, phương tiện phòng cháy, chữa cháy... Tuy nhiên, đoàn kiểm tra cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục như việc khám sức khỏe định kỳ cho người lao động chưa thường xuyên, ý thức chấp hành về trang bị bảo hộ lao động của người lao động chưa tốt; hồ sơ quản lý về công tác ATVSLD - PCCN chưa đầy đủ... Đoàn kiểm tra yêu cầu các doanh nghiệp sớm khắc phục những tồn tại, hạn chế, đồng thời tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định về ATVSLD - PCCN, bảo đảm trang thiết bị máy móc và bảo hộ đối với người lao động, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. NGUYỄN CƯỜNG